

# CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Góp phần tăng trưởng tín dụng chính sách

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp người nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Gia đình chị Vũ Thị Liên (xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy) là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Vạn Đồn do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý. Chị Liên chia sẻ: Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng CSXH tuy nhỏ nhưng thủ tục vay lại rất đơn giản, nhanh chóng. Khi vay vốn, tôi đại diện cho gia đình viết đơn theo mẫu in sẵn và nộp cùng sổ vay vốn cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó ghi rõ nội dung vay vốn theo chỉ dẫn. Ban quản lý tổ họp, bình xét, lập danh sách đề nghị hội vay vốn, chuyển qua chính quyền địa phương xác nhận, đề nghị Ngân hàng CSXH xem xét, phê duyệt. Chỉ sau 3 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ vay



Mọi thủ tục hành chính đều được Ngân hàng Chính sách xã hội công khai tại các điểm trực giao dịch ở trụ sở UBND xã, phường, thị trấn.

vốn, Ngân hàng CSXH đã chấp thuận cho gia đình tôi được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo và thực hiện giải ngân tại điểm trực giao dịch của xã. Với thủ tục rất đơn giản đó đã tạo thuận lợi rất nhiều cho gia đình tôi tiếp tục phát triển cơ sở sản xuất nắm với tổng số 2,5 vạn斤 năm, tạo việc làm thường xuyên cho 6 - 8 lao động với thu nhập bình quân 140.000 - 150.000 đồng/người/ngày.

Để giúp người dân nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách, tại 285 điểm trực giao dịch ở các xã, phường, thị trấn, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thực hiện công khai các chính sách tín dụng, đặc biệt là các chính sách mới, các thủ tục hành chính và danh sách các hộ vay vốn để mọi người dân cùng kiểm tra, giám sát. Vào ngày giao dịch hàng tháng, Ngân hàng CSXH

còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp giao ban, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn thực hiện đơn giản hóa 100% thủ tục giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của đơn vị, bảo đảm đúng thời hạn quy định của Ngân hàng CSXH. Việc sửa đổi, bổ sung nghiệp vụ phát hành biên lai thu lãi và sổ vay vốn được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng trong quá trình làm thủ tục vay vốn. Mỗi khách hàng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cấp một sổ vay vốn với mã số khách hàng sử dụng trong suốt quá trình vay vốn chính sách tại nơi cư trú, trên đó có tích hợp đầy đủ các thông tin khách hàng, vì vậy đã thay thế tất cả các loại giấy tờ, biểu mẫu phải kê khai để vay vốn. Việc phát hành biên lai thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm của thành viên tổ tiết kiệm và

vay vốn cũng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thực hiện nghiêm túc, bài bản và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH về việc cơ cấu chủ tịch UBND cấp xã vào ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH cấp huyện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 286/286 chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tham gia ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng CSXH, do đó, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, nhất là công tác xử lý, thu hồi nợ đọng cũng được giải quyết nhanh chóng; chất lượng tín dụng cũng vì thế ngày càng được cải thiện, nguồn vốn các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời hơn 25.000 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền đã giải ngân gần 860 tỷ đồng.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh ngày càng được nâng cao. Đến hết tháng 9/2019, tổng dư nợ cho vay 9 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đạt 2.938,78 tỷ đồng, tăng 6,21% so với thời điểm 31/12/2018; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,12% tổng dư nợ.

MINH HƯƠNG

## Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi khoa học quốc tế ISC 2019

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, vừa qua đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia kỳ thi khoa học quốc tế International Science Competition (ISC) tổ chức tại Bogor, Indonesia, đã giành được nhiều thành tích xuất sắc.



Cụ thể, cả 39 học sinh tham dự kỳ thi ISC 2019 đều đạt giải, trong đó, có 4 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 14 huy chương đồng và 11 giải khuyến khích.

Kỳ thi ISC 2019 được tổ chức nhằm tạo sân chơi về khoa học - công nghệ để học sinh các nước có cơ hội khám phá những khía cạnh thú vị của khoa học. Kỳ thi ISC 2019 gồm hai phần thi cá nhân và đồng đội. Tại phần thi cá nhân, học sinh phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 8 câu hỏi tự luận trong thời gian 90 phút. Phần thi đồng đội yêu cầu các đội lập trình robot của nhóm mình để hoàn thành nhiệm vụ giải cứu một chú gấu bị thương trên sân thi đấu giả định được thiết kế sẵn.

## Tháng đầu tiên thu hút khách quốc tế vượt 1,6 triệu lượt người

Ngày 29/10, Tổng cục Thống kê cho biết, tháng 10 là tháng đầu tiên có lượng khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,6 triệu lượt người, nâng tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2019 đạt 14,5 triệu lượt người.

So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 10 tăng mạnh hơn 34%, trong đó khách đến từ châu Á tăng 41,2%; từ châu Âu tăng 7,3%; từ châu Mỹ tăng 10,2%; từ châu Đại Dương tăng 1,5% và từ châu Phi tăng 19,4%.



Tính chung 10 tháng năm 2019, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt gần 14,5 triệu lượt người, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

- Khách đến từ châu Á đạt 11,5 triệu lượt người, chiếm 79,5% tổng số khách quốc tế, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách Trung Quốc đạt hơn 4,5 triệu lượt người, tăng 9,4%; Hàn Quốc đạt hơn 3,5 triệu lượt người, tăng hơn 22%...

- Khách đến từ châu Âu 10 tháng ước đạt hơn 1,7 triệu lượt người, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các thị trường, trong đó nhiều nhất là khách đến từ Nga đạt hơn 519.000 lượt người...

- Khách đến từ châu Mỹ ước đạt hơn 807.000 lượt người, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ đạt hơn 622.000 lượt người, tăng 8%.

- Khách đến từ châu Đại Dương đạt hơn 368.000 lượt người, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách đến từ Australia đạt hơn 326.000 lượt người, giảm 0,5%.

- Khách đến từ châu Phi đạt gần 39.000 lượt người, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. (theo nhandan.com.vn)

## THÁI THỤY

# Kiên quyết dừng hoạt động nhóm lớp mầm non tư thực trái phép

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, huyện Thái Thụy tích cực chỉ đạo ngành Giáo dục phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra hoạt động của các cơ sở, nhóm lớp mầm non tư thực trên địa bàn, kiên quyết dừng hoạt động các nhóm lớp mầm non tư thực hoạt động trái phép.

Những năm gần đây, tại xã Mỹ Lộc có rất đông công nhân, người lao động từ ngoài tỉnh về địa bàn làm việc tại hai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2. Nhiều gia đình công nhân, người lao động có con nhỏ, dẫn tới nhu cầu trông giữ trẻ trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch UBND xã: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiến hành rà soát, kiểm tra hoạt động của nhóm lớp mầm non tư thực trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện một nhóm lớp mầm non tư thực do bà Bùi Thị Thơm ở thôn Vũ Biên làm chủ với số lượng trông giữ từ 8 - 12 trẻ dưới 3 tuổi, chủ yếu là con công nhân, người lao động làm việc tại hai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2. Đây là nhóm lớp mầm non tự phát tại hộ gia đình, chưa được cấp phép thành lập,

hoạt động. Ngay sau khi kiểm tra, UBND xã đã lập biên bản và yêu cầu chủ nhóm lớp mầm non tư thực này dừng hoạt động. Cũng theo ông Tuyên, mặc dù UBND xã đã ra thông báo yêu cầu dừng hoạt động nhưng chủ nhóm lớp mầm non tư thực này vẫn cố tình hoạt động. UBND xã yêu cầu nhóm lớp mầm non tư thực thực hiện nghiêm thông báo của UBND xã đồng thời tuyên truyền công nhân, người lao động không gửi trẻ tại đây mà nên gửi trẻ vào Trường Mầm non Mỹ Lộc - nơi có các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập cho trẻ tốt hơn.

Cô giáo Lưu Thị Tý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lộc cho biết: Những năm gần đây, Trường Mầm non Mỹ Lộc được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 nên bảo đảm các điều kiện giúp trẻ phát triển và học tập tốt. Bên cạnh các cháu là con



Các cháu là con công nhân, người lao động làm việc tại hai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và 2 đang học tại Trường Mầm non Mỹ Lộc (Thái Thụy).

em địa phương, thời gian qua, nhà trường luôn tạo điều kiện cho các cháu là con công nhân, người lao động làm việc tại hai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái

Bình 1 và 2 theo học tại trường, hiện đang có 24 cháu đang theo học, trong đó có 19 cháu mẫu giáo trên 3 tuổi và 5 cháu nhà trẻ từ 1 - 2 tuổi. Thời gian

TRẦN TUẤN

# Nhiều nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn tại các chợ, trung tâm thương mại

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh vừa phối hợp với công an các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy như: chủ quầy hàng sắp xếp các mặt hàng lộn xộn, chưa khoa học, xếp hàng hóa chồng lên ổ điện, ổ cắm bóng điện; một số hộ kinh doanh tự ý cầu móc điện để sử dụng hoặc sử dụng thiết bị điện không bảo đảm an toàn; lấn chiếm lối đi và hành lang ngăn cháy...

Trên địa bàn tỉnh hiện có 96 chợ trong đó có 3 chợ đầu mối với hàng nghìn gian hàng, nhiều chợ hiện đã xuống cấp. Chợ Bo là chợ trung tâm của thành phố Thái Bình, được xây lại năm 2004 với diện tích 16.000m<sup>2</sup> trong đó có 4.000m<sup>2</sup> sử dụng, trên 8.000m<sup>2</sup> là được giao thông và kho bãi. Chợ được xây dựng 2 tầng, nhiều cửa ra, vào thuận tiện cho kinh doanh với gần 400 hộ kinh doanh. Hàng năm, ban quản lý chợ thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền các luật và quy định về PCCC, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi người về công tác PCCC. Ông Cao Văn Sơn, trưởng ban quản lý chợ cho biết: Ngay từ khi xây dựng chợ, đơn vị chủ quản đã quan tâm đầu tư hệ thống PCCC tương đối hoàn thiện với hệ thống bể chứa và cung cấp nước trữ lượng lớn, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy vách tường, trụ nước chữa cháy xung quanh khu vực chợ và các loại bình bột, dụng cụ phục vụ chữa cháy. Tuy nhiên, qua nhiều năm khai thác, đến nay quy mô kinh doanh của chợ Bo đã lớn gấp nhiều lần so với ban đầu, mặc dù vậy việc đầu tư nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống PCCC kinh phí còn hạn

hẹp, một số hệ thống, thiết bị, dụng cụ đã hết hạn sử dụng không được sửa chữa. Mặt khác, do ý thức của các tiểu thương còn kém như: xếp hàng hóa che lấp các họng nước chữa cháy, cầu móc điện tùy tiện, đặc biệt là ở khu bán hàng mã trên tầng 2 nên công tác PCCC vẫn còn nhiều bất cập.

Chợ Quang Trung thuộc địa bàn phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) có diện tích 8.500m<sup>2</sup> với trên 330 hộ kinh doanh để hàng hóa qua đêm, chủ yếu là hàng may mặc. Tại những lối đi trong chợ hầu hết các hộ kinh doanh đều làm mái tôn, căng bạt che kín, tận dụng điện tích để xếp hàng nên không bảo đảm an toàn PCCC. Hệ thống và thiết bị chữa cháy của chợ có 1 bể nước ngầm khoảng 40m<sup>3</sup>, 1 máy bơm điện công suất lớn cung cấp cho 5 họng nước và một số bình bột chữa cháy theo tiêu chuẩn. Trong lần kiểm tra công tác PCCC gần đây nhất, khi cán

bộ kiểm tra yêu cầu đóng điện máy bơm để nhận biết mức độ cấp nước, máy bơm hoạt động nhưng không đẩy được nước tới các điểm chữa cháy theo yêu cầu. Nguyên nhân là do hệ thống máy bơm và các họng nước chữa cháy trang bị đã lâu và không được bảo dưỡng thường xuyên nên hoạt động không đạt được công suất thiết kế. Mặt khác, công tác kiểm tra, chữa cháy những tồn tại về PCCC của ban quản lý chợ chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng tập kết hàng hóa, để xe máy lấn chiếm đường giao thông và các lối ra, vào chợ, gây cản trở, không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC; các tiêu lệnh chữa cháy cũ, mờ; nơi để dụng cụ chữa cháy bị che lấp; tình trạng cầu móc điện tùy tiện... gây cản trở cho việc chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Trung tá Nguyễn Xuân Khoát, Đội trưởng Đội Kiểm tra an toàn PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh



Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu bán hàng mã của chợ Bo (thành phố Thái Bình).

cho biết: Thời gian qua, Phòng đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và xử phạt vi phạm về PCCC tại chợ Bo, chợ Quang Trung, chợ Quỳnh Côi. Hầu hết các lỗi vi phạm đều thuộc về ý thức, điển hình là vi phạm về cách sắp xếp hàng hóa, không bảo dưỡng phương tiện PCCC,

cầu móc điện tùy tiện... Khi lực lượng kiểm tra có mặt thì bà con chấp hành, khi đoàn kiểm tra rời đi thì bà con lại tái phạm, do đó rất cần đến ý thức tự giác chấp hành của các hộ kinh doanh. Công tác PCCC luôn là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, là nghĩa vụ,

trách nhiệm của mọi công dân, được quy định trong Luật Phòng cháy và chữa cháy. Chủ động phòng cháy, tích cực chữa cháy là biện pháp và hành động tích cực kiểm chế tình hình phức tạp, giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

NGUYỄN TÙNG